
Ég tel mig ekki geta tekið ákvörðun með eða á móti veggjöldum með þeim upplýsingum sem liggja til 
grundvallar.

Ég vil fá að vita hver upphæð veggjaldana verði og hvort að íbúar eða aðrir sem ferðast þurfi oft um 
ákveðin svæði þar sem aðrar leiðir eru ekki tiltækar greiði sömu upphæð og aðrir.

Ég hallast þó frekar að því að vera neikvæð gagnvart þessari hugmynd, ég gæti þó stutt hugmyndina 
ef veggjöldin verða lág, einnig leikur mér forvitni á að vita hvernig veggjöldin verði innheimt.
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